

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๒๗๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบคัดเลือกเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะนำไปดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ เช่น ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาดหรือลิฟต์ ราวจับบันได ที่จอดรถ ราวจับห้องน้ำ โดยรวมถึงพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เป็นต้น

๒. การจัดกิจกรรมในทางสังคมเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าร่วมหรือแสดงความสามารถ และศักยภาพของตนเองได้ เช่น การจัดงานหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อให้คนพิการ สามารถเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมได้อย่างสะดวก มีสถานที่จัดงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเพื่อให้คนพิการทราบและเข้าใจ รวมไปถึงการบริการรถสาธารณะรับ - ส่ง สำหรับคนพิการที่จะเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมในราคาที่เหมาะสมหรือไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ - ๔๑๓๒
ผู้ประสานงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเฮง โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๒๓ ๕๔๘๓